
 

 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 4/2563 เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2563 
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2563 

  อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จึงน า (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 
2563เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน (ก.ง.ส.)  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึ งน าเรื่อง (ร่าง) ระเบียบ
ดังกล่าว เข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. เพื่อพิจารณา 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่ากรณีที่จัดตั้ง

กองทุนนี้เป็นกองทุนระดับวิทยาลัยแล้ว กองทุนระดับมหาวิทยาลัยยังคงสถานะเดิมอยู่อีกหรือไม่   

2. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า ข้อซักถามดังนี้ 
 2.1 รายได้ของกองทุน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกองทุนเป็นกองทุนระดับวิทยาลัยมีรายได้

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมจากระเบียบหน้าที่ 5 ข้อที่ 6 หรือไม่ 
 2.2 ท าไมทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียถึงจัดตั้งกองทุนเป็นระดับ

วิทยาลัยมีความแตกต่างอย่างไรกับกองทุนระดับมหาวิทยาลัยและมีข้อจ ากัดหรืออุปสรรค์ในการบริหารจัดการ
หรือไม ่

 1.3 กรณีท่ีกองทุนนี้ถูกปิด และมีการโอนงบประมาณทั้งหมดคืนให้มหาวิทยาลัยก่อนที่จะสามารถ
โอนงบประมาณให้กองทุนระดับวิทยาลัย ตามระเบียบนั้น มหาวิทยาลัยจะโอนเงินคืนให้กับกองทุนวิทยาลัย
พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียตามจ านวนเงินเดิมหรือไม่อย่างไร 

3. นายวิชัย  จั่วแจ่มใส ผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อซักถามว่าการที่จัดตั้งกองทุนนี้เป็นกองทุนระดับวิทยาลัย
เพ่ือให้มีการด าเนินงานและภารกิจภายในกองทุนมีความคล้องตัวใช่หรือไม่ และสถานะการเงินของกองทุน
ขณะนี้มีเท่าไหร่ 

4. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มีข้อซักถาม การด าเนินการโอนเงินจากกองทุนเดิม เข้าสู่
กองทุนใหม่ สามารถด าเนินการได้หรือไม่ ถ้าหากดูตามระเบียบของการด าเนินการของของทุนนั้นไม่สามารถท า
ได้ จึงอยากทราบข้อมูลในวิธีการและขั้นตอนนี้ว่ามีการด าเนินงานอย่างไร 

 

 



 

 

5. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชี ย 
ตอบข้อซักถามให้ข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ ขณะนี้มีสถานะทางการเงินของกองทุน มีงบประมาณอยู่ที่ประมาณ  
1 ล้านกว่าบาท โดยจะขอจัดตั้งกองทุนนี้ เป็นกองทุนระดับวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดการคล่องตัวของการบริหาร
จัดการภายในกองทุน ซึ่งกองทุนระดับมหาวิทยาลัยจะมีอธิการบดีเป็นประธานกองทุนโดยการประชุมหรือการ
บริหารงานในแต่ละครั้งอาจมีการล่าช้า ไม่คล่องตัวเท่ากับคณบดีเป็นประธาน ดังนั้นทางวิทยาลัย ฯ  
จึงขอจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนระดับวิทยาลัย โดยการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นต้องมีการโยกย้ายเงินกองทุน
ระดับมหาวิทยาลัยให้เข้ากองทุนระดับวิทยาลัยได้นั้น ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องมีการจัดตั้ง
กองทุนระดับวิทยาลัยนี้ขึ้นก่อน ถึงจะสามารถโอนย้ายงบประมาณได้ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ ของ
มหาวิทยาลัยทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจึงขอจัดตั้งกองทุนดังกล่าวขึ้น  

6. ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามดังนี้ 
 6.1 กรณีค าถามของ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช นั้นมหาวิทยาลัยจะด าเนินการตามระเบียบคือจะต้อง

มีการจัดท าประกาศที่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้มีการยกเลิกกองทุนวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียและมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการช าระเงินคืนให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถด าเนินการโอนเงินให้กับกองทุนที่จัดตั้งใหม่ได้ 

 6.2 กรณีค าถามของ อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ ที่ถามว่า กรณีที่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชียคืนเงินให้มหาวิทยาลัยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้กับกองทุนที่ตั้งใหม่ครบตามจ านวน
หรือไม่นั้น ตามระเบียบแล้วมหาวิทยาลัยจะคืนงบประมาณเต็มจ านวนตามที่ได้โอนมากับมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุนวิทยาลัยพัฒนา

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย พ.ศ. 2563 และมอบคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชียแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
  

ถนัด บุญชัย 
(ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 

                                           กรรมการและเลขานุการ 
                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
                                                ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)  


